



ที่ นค ๐๐๑๙.๔/ ๑ ๑๙๓๓๕

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก
ปลูกพืชผักปลอดภัย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๙.๓/ว ๗๘๘๙ ลงวัน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคล ต้นแบบ
ด้านการปลูกผักสวนครัว

จำนวน ๑ ชุด

๒.แบบสรุปรายงานผลการคัดเลือกฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๓.แผนการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคล ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว และเป็นการป้องกันปัญหา ภาวะขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ๒) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ๓) คลิป์ดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างต้นแบบด้านการปลูก พืชผักสวนครัวที่ดีเยี่ยมและขยายผลจากครัวเรือนสู่ชุมชน

เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑.พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว จำนวน ๓ ประเภท ตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และสรุปรายงานผลการคัดเลือกฯ ระดับอำเภอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งให้ จังหวัดภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒.คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรี แบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย ระดับจังหวัด ได้กำหนดประเมินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณา จากผลงานในพื้นที่ รูปถ่าย พร้อมรูปเล่มเอกสาร ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนการ คัดเลือกฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

/ทั้งนี้...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอได้ประสานบุคคลต้นแบบ/พร้อมคณะทำงานฯ จำนวน ๓ ประเภทที่ได้รับ
การคัดเลือกฯ ระดับอำเภอ เข้าร่วมรับการประเมินตามวันและเวลาสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



นายไพโรจน์ โสภภาพร
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

๑. ประเภท ครีวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว

ลำดับ	เกณฑ์การคัดเลือก	คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	ครีวเรือนนี้ เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐		
๒	ครีวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นแบบอย่างได้	๒๐		
๓	ครีวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ครีวเรือนอื่น ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนตนเอง ในเขตอำเภอ ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว	๒๐		
๔	ครีวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรม “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” และตลาดสตรีแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวร่วมกันระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (แจก แลก ขาย)	๒๐		
๕	ครีวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างได้	๒๐		
คะแนนรวม		๑๐๐		